



Red Tiger xin giới thiệu: Cún Cường Sành Điều

Khám phá sự lấp lánh cùng Cún Cường Sành Điều, nơi có 4 cún cưng dễ thương dẫn đường!

Vạn Năng Kim Cương xuất hiện ở trục 2, 3, 4 và 5, làm đầy thanh tiến độ 3 cấp ở trên trục mà chúng xuất hiện và biến biểu tượng Cún Cường thành Vạn Năng Cún Cường. Nếu không có chiến thắng, lượt quay lại được kích hoạt, giữ nguyên Vạn Năng Cún Cường và thêm hệ số cho chúng khi Vạn Năng Kim Cương xuất hiện bên dưới một thanh đã đầy. Quay trúng 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí ở trục 1, 3 và 5 để kích hoạt 10 lượt quay miễn phí, tiến độ mang sang lượt quay miễn phí để có thêm cơ hội thắng.

Cún Cường Sành Điều hứa hẹn một cuộc phiêu lưu lấp lánh ở từng lượt quay!

ĐIỂM NỔI BẬT

- Vạn Năng Kim Cương làm đầy thanh tiến độ và biến biểu tượng Cún Cường thành Vạn Năng Cún Cường.
- Kích hoạt 10 lượt quay miễn phí bằng 3 scatter, chuyển tiến độ sang để có thêm cơ hội thắng.
- Mua Tính Năng đưa bạn đi thẳng vào Lượt Quay Miễn Phí.

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3
Dòng trả thưởng	20
Tiền thắng tối đa	10.000x
Độ biến động	5/5 (cao)
Tần suất trúng	5/5 (cao)
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 40
Tính năng	5 (Tính Năng Tiến Độ, Vạn Năng Kim Cương, Vạn Năng Cún Cường, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,76%, 92,76%, 94,70%, 95,74%, 95,75%
Tùy chọn RTP có jackpot	90,09%, 90,75%, 92,74%, 94,71%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI

Vạn Năng Kim Cương

Vạn Năng Kim Cương có thể thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng, xem là biểu tượng lập ra tổ hợp thắng cao nhất trên một dòng thắng. Chúng xuất hiện ở các trục 2, 3, 4 và 5.



Vạn Năng Cún Cưng

Vạn Năng Cún Cưng có thể thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng, xem là biểu tượng lập ra tổ hợp thắng dài nhất trên một dòng thắng. Chúng xuất hiện ở các trục 2, 3, 4 và 5.



Tính Năng Tiến Độ

Thanh tiến độ 3 cấp nằm phía trên các trục 2, 3, 4 và 5, đại diện từng biểu tượng trong 4 biểu tượng Cún Cưng trong trò chơi, trả thưởng từ cao nhất đến thấp nhất từ trái sang phải. Quay được một Vạn Năng Kim Cương sẽ tăng 1 cấp của thanh tiến độ bên trên trục mà nó xuất hiện. Làm đầy một thanh tiến độ sẽ biến biểu tượng Cún Cưng tương ứng thành vạn năng ở trục 2, 3, 4 và 5. Thanh tiến độ đã đầy sẽ cài lại ở lượt quay tiếp theo. Sau khi làm đầy một thanh tiến độ, nếu không có Vạn Năng Cún Cưng trong chiến thắng, lượt quay lại được kích hoạt. Tất cả Vạn Năng Cún Cưng và Vạn Năng Kim Cương giữ nguyên trong lượt quay lại. Trong lượt quay lại, nếu có thêm Vạn Năng Cún Cưng xuất hiện, chúng cũng giữ nguyên. Lượt quay lại tiếp tục cho đến khi có Vạn Năng Cún Cưng nằm trong chiến thắng.



Vạn Năng Kim Cương có thể xuất hiện trong lượt quay lại. Nếu có một thanh tiến độ khác được làm đầy trong lượt quay lại, biểu tượng Cún Cưng tương ứng cũng biến thành vạn năng. Quay trúng một Vạn Năng Kim Cương ở một trục mà thanh tiến độ đã đầy sẽ làm tăng hệ số của biểu tượng Cún Cưng tương ứng thêm 1. Hệ số áp dụng cho tất cả chiến thắng mà vạn năng tham gia. Nếu có hơn một biểu tượng vạn năng kèm hệ số nằm trong chiến thắng, hệ số của chúng sẽ nhân với nhau.



Lượt Quay Miễn Phí

Quay được 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí ở trục 1, 3 và 5 sẽ kích hoạt 10 lượt quay miễn phí. Trong Lượt Quay Miễn Phí, scatter Lượt Quay Miễn Phí không xuất hiện. Tiến độ Cún Cưng chuyển sang Lượt Quay Miễn Phí. Trong Lượt Quay Miễn Phí, làm đầy một thanh tiến độ sẽ biến biểu tượng Cún Cưng tương ứng thành vạn năng ở trục 2, 3, 4 và 5 trong những lượt quay miễn phí còn lại. Thanh tiến độ đã đầy chỉ cài lại khi hết vòng thưởng. Trong Lượt Quay Miễn Phí, quay được Vạn Năng Kim Cương ở trục mà thanh tiến độ đã đầy sẽ làm tăng hệ số của Vạn Năng Cún Cưng tương ứng thêm 1, hiệu lực suốt thời gian vòng thưởng.



Mua Tính Năng

- Lượt Quay Miễn Phí Cấp 1:** Đảm bảo xuất hiện 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí và vào vòng thưởng với tất cả các thanh tiến độ của Vạn Năng Cún Cưng đã đầy 1 cấp. Giá mua tính năng này là 40x tiền cược. Sau vòng chơi, bạn sẽ quay lại tiến độ hiện tại.
- Lượt Quay Miễn Phí Cấp 2:** Đảm bảo xuất hiện 3 scatter Lượt Quay Miễn Phí và vào vòng thưởng với tất cả các thanh tiến độ của Vạn Năng Cún Cưng đã đầy 2 cấp. Giá mua tính năng này là 150x tiền cược. Sau vòng chơi, bạn sẽ quay lại tiến độ hiện tại.



ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

ID trò chơi	Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
DiamondDoggies	Tùy chọn RTP không jackpot	diamonddoggies	diamonddoggies00	90,76%, 92,76%, 94,70%, 95,74%, 95,75%
DiamondDoggies	Tùy chọn RTP có jackpot	diamonddoggies	diamonddoggies00	90,09%, 90,75%, 92,74%, 94,71%

Lũy tiến Jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Cún Cưng Sành Điều có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm khoản đóng góp jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,09% với khoản đóng góp jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,09%. Tỷ lệ RTP của chính khoản đóng góp jackpot là 100%.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)